



ประกาศจังหวัดตรัง

เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว
จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

จังหวัดตรัง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างดำเนินงาน กิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมและสานความผูกพันที่ระหว่างคนในครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว จำนวน ๒ รายการ

รายการที่ ๑ กิจกรรม การท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยมีราคากลาง ๑๗๓,๒๖๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

รายการที่ ๒ กิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัวจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร โดยมีราคากลาง ๑๗๓,๒๖๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

โดยมีรายละเอียดขอบเขตงานตามเอกสารแนบท้าย และ ราคามาตรฐานหรือราคากลาง รวม ๓๔๖,๕๒๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมาย และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจการจ้ดนำเที่ยว รวมทั้งต้องประกอบธุรกิจนำเที่ยวอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ทั้งนี้หากในพื้นที่ใดไม่มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในพื้นที่นั้น ให้ผู้ประกอบการที่อยู่ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงมีสิทธิ์เข้าร่วมการจัดจ้างครั้งนี้ได้
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล

กำหนดยื่นของสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘ .๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ๒๒๙ / ๓๗ สนามกีฬาเทศบาล ๒ (ทุ่งแจ้ง) ถนนท่ากลาง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และคณะกรรมการ จะเปิดซองส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคา ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

/ ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดพร้อมเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th กรมบัญชีกลาง และ เว็บไซต์ <http://www.mots.go.th/trang/> สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๗๕-๕๗๐-๕๔๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายสุพจน์ สุวรรณลิขิต)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง